

การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มจังหวัดภูเก็ตในกลุ่มเขตพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดฯจึงได้จัดประชุมศูนย์บริหารจัดการไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และกำหนดมาตรการการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อร้องขอให้ประชาชนในจังหวัดฯรวมถึงผู้ประกอบการทุกท่านปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

○เขตพื้นที่และระยะเวลาในการใช้มาตรการ

เขตพื้นที่ : ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต

ระยะเวลา : ตั้งแต่เวลา 0:00 นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม ถึงเวลา 24:00 นาฬิกา วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์

○ขอความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดฯดังนี้

อ้างอิงมาตรการจัดการพิเศษมาตราที่ 45 วรรค 1 ขอให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหรือการเดินทางที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะตั้งแต่เวลา 20:00 นาฬิกาเป็นต้นไปขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพและการรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง เช่น การไปโรงพยาบาล การออกไปซื้อของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การเดินทางไปทำงาน การออกกำลังกายและการเดินเล่น เป็นต้น

และโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยสวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงกิจกรรมในกรณีที่มี “อากาศปิดไม่ถ่ายเท” “ชุมนุมกลุ่มใหญ่” และ “สัมผัสใกล้ชิด” อย่างต่อเนื่อง

**ขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดฯ**  
(ขอเรียกร้องตามกฎหมาย)

**การหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านและการเดินทางที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน**

(ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะตั้งแต่เวลา 20:00 นาฬิกาเป็นต้นไป)

※ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์

○ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่าน

อ้างอิงมาตรการจัดการพิเศษมาตราที่ 24 วรรค 9 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการร้านอาหารตามกฎหมายอนามัยอาหารซึ่งรวมถึงร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป สถานบันเทิง (บาร์ ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น) กำหนดเวลาทำการให้อยู่ภายในช่วง 5:00 – 20:00 นาฬิกา และจำหน่ายสุราในช่วง 11:00 – 19:00

ขอให้ปฏิบัติตามนี้ตั้งแต่เวลา 0:00 นาฬิกา วันเสาร์ที่ 16 มกราคม ถึงเวลา 24:00 นาฬิกา วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์

ทั้งนี้กรณีให้บริการส่งถึงบ้าน ช้อกลับบ้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ หรือการให้บริการที่เข้าข่ายเป็นการใช้บริโภคในบ้านอยู่ นอกเหนือขอเรียกร้องดังกล่าว

นอกจากนี้โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามไกด์ไลน์อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง รวมทั้งโปรดแสดง “สติ๊กเกอร์ประกาศป้องกันการแพร่ระบาด” ทางจังหวัดขอขอบคุณทุกวันที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอให้ร้านที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเงินอุดหนุน และยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์เร่งยื่นเรื่องเข้ามาโดยด่วน

จังหวัดต้องการมอบเงินอุดหนุนให้กับร้านที่ให้ความร่วมมือในการลดเวลาทำการตามข้อเรียกร้อง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณารายละเอียด เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

## ขอความร่วมมือร้านอาหาร (ข้อเรียกร้องตามกฎหมาย)

 **ลดเวลาทำการ(5:00~20:00)**

**※ จำหน่ายสุรา 11:00-19:00**

ช่วงเวลา 0:00วันเสาร์ที่ 16 มกราคม ถึง24:00 วันที่ 7 กุมภาพันธ์

สถานประกอบการที่เข้าข่าย	
○	<b>ร้านอาหารโอฟฟิซ็อบ</b> ※ ยกเว้นการส่งอาหารถึงบ้านหรือการซื้อกลับบ้าน รวมร้านค้าสดรีตฟูด
○	<b>สถานบันเทิง (บาร์ คาราโอเกะ เป็นต้น) ร้านที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจร้านอาหารตามกฎหมายอนามัยอาหาร</b> ※ ไม่รวมสถานประกอบการที่เทียบเคียงได้กับการพักผ่อนเช่นอินเทอร์เน็ทคาเฟ่ หรือคาเฟ่อ่านการ์ตูน

สถานประกอบการอื่นนอกจากร้านอาหาร ไม่ได้อยู่ในข้อเรียกร้องตามมาตรการจัดการพิเศษ แต่ขอให้กำหนดเวลาทำการภายในช่วงเวลา 5:00 – 20:00 และจำหน่ายสุราในช่วง 11:00 – 19:00

ในส่วนของโรงแรม โรงภาพยนตร์ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ โปรดจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกันไม่เกินห้าพันคน และไม่เกินกึ่งหนึ่งของปริมาณที่รองรับได้

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการอื่นนอกเหนือจากร้านอาหาร	
<ul style="list-style-type: none"><li>● โรงละคร โรงภาพยนตร์ สถานที่จัดงาน โรงภาพยนตร์และโรงแสดงศิลปะ</li><li>● สถานที่รวมพล สถานที่จัดงานสาธารณะ สถานที่จัดแสดง</li><li>● โรงแรมหรือเรียวกัง (เฉพาะส่วนที่ใช้สำหรับการรวมกลุ่ม)</li><li>● สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สำหรับทำกิจกรรมสันทนาการ</li><li>● พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์หรือหอสมุด</li></ul>	<b>ลดเวลาทำการ (5:00-20:00)</b> <b>※ จำหน่ายสุรา 11:00-19:00</b> <b>จำกัดจำนวนคนไม่เกินห้าพันคน และไม่เกินกึ่งหนึ่งของปริมาณที่รองรับได้</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● สถานบันเทิง (สถานประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารตามกฎหมายอนามัยอาหาร)</li><li>● ร้านค้าที่ขายสินค้าและให้บริการ (ขนาดเกินหนึ่งพันตารางเมตร ยกเว้นสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ)</li></ul>	<b>ลดเวลาทำการ (5:00-20:00)</b> <b>※ จำหน่ายสุรา 11:00-19:00</b>

○การเดินทางไปทำงาน

ขอให้ผู้ประกอบการตั้งเป้าจ้างงานลดลงจากจำนวนปรกติร้อยละเจ็ดสิบ โดยกำหนดให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home) หรือสลับทีมเข้าทำงาน และแม่ในกรณีที่ต้องไปทำงาน ขอให้จัดเวลาทำงานเหลื่อมกัน หรือขี้จกรยานไปทำงานเพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล

และขอให้ควบคุมการทำงานไม่ให้เกิน 20:00 นาฬิกา เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ นอกจากนี้ขอให้ระมัดระวังสถานที่ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง เช่น ห้องฟักผอนหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

## ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ



**ปรับการทำงานโดยให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home) และสลับทีมทำงาน**

กรณีไปทำงานขอให้จัดเวลาทำงานเหลื่อมกันซึ่งจักรยานไปทำงาน

**ตั้งเป้าลดจำนวนคนทำงานร้อยละเจ็ดสิบ**



**กำหนดให้ทำงานไม่เกิน 20:00 น. เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้**



**ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในห้องฟักผอนและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด**

○ ข้อจำกัดการจัดงาน (อีเวนต์ เป็นต้น)

การจัดงานทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารขอให้ควบคุมผู้เข้าร่วมงานไม่เกินห้าพันคน และหากเป็นการจัดงานในอาคาร ให้จำกัดคนเข้าร่วมงานไม่เกินกึ่งหนึ่งของปริมาณที่รองรับได้และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลให้เพียงพอ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างเคร่งครัดขอให้ตัดสินใจอย่างถ่วงถือนในการจัดงาน และโปรดแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักแอปพลิเคชันตรวจสอบการสัมผัส (COCOA)

## ข้อกำหนดการจัดงานกิจกรรม (อีเวนต์ เป็นต้น)

ภายใน  
อาคาร

**ไม่เกินห้าพันคน และไม่เกินกึ่งหนึ่งของปริมาณที่รองรับได้**

นอก  
อาคาร

**ไม่เกินห้าพันคนและรักษาระยะห่าง (สองเมตร)**

※ และนำผู้ใช้บริการให้รู้จักแอปพลิเคชันตรวจสอบการสัมผัส (COCOA)

○ อีเวนต์ที่จัดโดยจังหวัดและสถานที่ในครอบครองของจังหวัด

ปฏิบัติตามข้อจำกัดจำนวนคนและเวลาทำการเช่นเดียวกับหัวข้อด้านบน

○ การบริหารจัดการโรงเรียนและสถานบันการศึกษาต่าง ๆ

โปรดเตือนให้เด็กนักเรียนและนักศึกษาระมัดระวังการทำกิจกรรมซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงอย่างเคร่งครัด เช่น ในระหว่างคาบเรียน งานโรงเรียน และกิจกรรมชมรม เป็นต้น

○ท้ายนี้

ที่ผ่านมาจังหวัดฯได้ร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านผ่านองค์กรการแพทย์จังหวัด ประชาชน และผู้ประกอบการทุกท่าน เพื่อรักษาระบบการให้บริการสาธารณสุข และพยายามอย่างยิ่งยวดในการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อลดกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด เมื่อรัฐบาลพิจารณาจัดการให้จังหวัดภูเก็ตอยู่ในกลุ่มพื้นที่ประกาศภาวะฉุกเฉิน ทางจังหวัดฯจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการทุกท่านอีกครั้งในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้ได้

ทางจังหวัดฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจจากประชาชนและผู้ประกอบการอีกครั้ง